

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 96/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 01 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Quỹ tu bổ Đền Hùng

Ngày 30/10/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San chủ trì Hội nghị nghe Quỹ tu bổ Đền Hùng báo cáo tình hình hoạt động, công tác tổ chức, bộ máy thời gian qua của Quỹ; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, những đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Sau khi nghe Quỹ tu bổ Đền Hùng báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Sau gần 04 năm thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ tu bổ Đền Hùng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, kiện toàn tổ chức, bộ máy. Căn cứ điều lệ Quỹ được UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng. Quỹ có nhiều cố gắng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đền Hùng tới đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; đã tranh thủ vận động được một số tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí cho Quỹ, bước đầu Quỹ đã có đóng góp về kinh phí để đầu tư một số hạng mục, công việc tại Đền Hùng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Quỹ còn có một số tồn tại, hạn chế, thậm chí khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính và thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan chức năng của tỉnh. Những sai phạm đó đã được nêu trong Kết luận số 625/KLKT-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh về Kết luận kiểm tra hoạt động của Quỹ tu bổ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ. Quỹ đã bị tạm đình chính hoạt động tại Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh để chấn chỉnh, củng cố lại tổ chức và hoạt động.

Sau thời gian kiện toàn, chấn chỉnh lại hoạt động, ngày 13/7/2012 UBND tỉnh cho phép Quỹ tu bổ Đền Hùng được hoạt động trở lại tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND.

Những tồn tại, sai phạm trong quá trình hoạt động của Quỹ tu bổ Đền Hùng do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chính như:

- Công tác tổ chức cán bộ của Quỹ còn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó việc sắp xếp, lựa chọn cán bộ chưa thực sự chuẩn mực, đặc biệt là vị trí của người đứng đầu Quỹ.

- Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội; việc nghiên cứu các quy định chưa thấu đáo, đầy đủ, nên dẫn tới việc áp dụng chưa đúng trong vấn đề tổ chức và hoạt động của quỹ.

- Quỹ được thành lập trong giai đoạn nền kinh tế thế giới có sự suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, mặt khác hiện nay trên toàn quốc có rất nhiều cuộc vận động, quyên góp, do vậy việc ủng hộ kinh phí cho quỹ có nhiều hạn chế.

- Công tác phối hợp, tính chủ động của Quỹ với các cơ quan chức năng của tỉnh chưa tốt, dẫn đến khi Quỹ gặp khó khăn, vướng mắc, việc đề xuất các biện pháp tháo gỡ của các cơ quan chức năng với tỉnh chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm đối với Quỹ là:

Kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết một phần căn bản những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Từng bước nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động và hình ảnh của Quỹ, đảm bảo cho Quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, để thực sự là nơi tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ, xây dựng Quỹ, để Quỹ có nguồn kinh phí chuyển cho công tác xây dựng và tu bổ Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trước mắt Quỹ và các ngành chức năng của tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ, công việc cụ thể sau:

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Cùng với các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ hiện nay, UBND tỉnh sẽ đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Điền - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Hội đồng và giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và giới thiệu lãnh đạo một số Sở, ngành tham gia như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng để Hội đồng quỹ bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn Quỹ xây dựng và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, bộ máy của Quỹ.

- Lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh khi tham gia Quỹ, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Quỹ còn phải thường xuyên giúp đỡ để Quỹ ngày càng phát triển lớn mạnh.

- Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ được kiện toàn và được UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng phải khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

- Sau khi kiện toàn, Quỹ phải xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tới (giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020). Kế hoạch hành động cần xác định những nhiệm vụ, nội dung cụ thể; nội dung nào phải có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, giao Hội đồng quản lý Quỹ đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Hội đồng quản lý Quỹ cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh; cần chủ động trong việc đề xuất với các ngành của tỉnh nhằm mục đích giúp cho các hoạt động của Quỹ ngày càng hiệu quả.

- Khu di tích lịch sử Đền Hùng cần chủ động trong việc cung cấp thông tin về các dự án, hạng mục công trình đầu tư tại Khu di tích cho Quỹ, để Quỹ có căn cứ vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí.

Đối với các đề nghị khác của Quỹ như: mở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập các chi nhánh thuộc Ban vận động Quỹ tại nước ngoài, xây dựng Trung tâm truyền thông, tổ chức sự kiện ...vv, UBND tỉnh ghi nhận, giao Hội đồng quản lý Quỹ sau khi kiện toàn, đề xuất cụ thể, UBND sẽ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Thông báo để các sở, ngành và các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT;
- Các sở, ngành có tên tại TB;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH2, VX5, VX2.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh